

BÁO CÁO

Kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Ban Pháp chế HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc giám sát trước kỳ họp giữa năm của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021.

Đoàn đã tiến hành khảo sát đối với Ủy ban nhân dân xã Núi Tô, thị trấn Tri Tôn và giám sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn về công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên địa bàn huyện.

I. Nhận xét chung:

Việc chuẩn bị văn bản báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của đơn vị nghiêm túc, bám sát nội dung đề cương theo yêu cầu, kế hoạch đề ra; có gửi trước cho đoàn nghiên cứu; bố trí thành phần tham dự, thời gian làm việc đúng theo yêu cầu của Đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị được giám sát trình bày báo cáo ngắn gọn; các thành viên Đoàn giám sát và đơn vị được giám sát trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc làm rõ nhiều nội dung kế hoạch đề ra.

II. Kết quả giám sát.

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2021 (1,5 năm theo kỳ báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự), Chi cục Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự. Kết quả: Thụ lý 1618 việc, về tiền là 135,140 tỷ; đã thi hành xong 1217 việc, về tiền là 66,915 tỷ; số việc còn lại được chuyển sang kỳ sau là 401, số tiền là 32,386 tỷ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện xác minh những vụ việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành và quy định của pháp luật.

Nhìn chung, công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên địa bàn huyện đạt, vượt chỉ tiêu do cấp trên giao. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian qua như:

- Người dân chấp hành việc tự nguyện thi hành án dân sự còn hạn chế, có điều kiện thi hành án nhưng cố tình tránh né, kéo dài thời gian thực hiện trách nhiệm thi hành án.

- Phần lớn các tài sản đảm bảo trong các vụ án đã kê biên, định giá, bán đấu giá nhưng chưa bán được sau lần giảm giá thứ hai theo quy định.

- Việc kê biên quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn: không xác định được mốc ranh khu đất để Văn phòng Đăng ký đất đai đo đạc; người bị thi hành án có tình vắng mặt theo triệu tập của Chi cục Thi hành án dân sự, bỏ địa phương đi làm ăn xa; đăng ký sai vị trí quyền sử dụng đất.

- Một số người bị thi hành án thuộc đối tượng hộ nghèo, ngưỡng nghèo nên không có điều kiện thi hành án.

- Công tác phối hợp tổ chức thi hành án dân sự giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện và UBND các xã, thị trấn đôi lúc chưa được chặt chẽ.

III. Kiến nghị của Đoàn giám sát.

Từ những kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của Chi cục Thi hành án dân sự và sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thi hành án, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan như sau:

1. Đối với Chi cục thi hành án dân sự.

Tăng cường công tác xác minh phân loại án chính xác kịp thời, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện giải quyết, đẩy mạnh việc giảm án tồn đọng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các văn bản mới có liên quan đến nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đương sự đúng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong việc giải quyết việc thi hành án khó khăn, phức tạp đạt hiệu quả; kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thi hành án dân sự và phê bình những cá nhân, tổ chức không chấp hành chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các ngành chức năng có liên quan và các xã, thị trấn trong việc tổ chức thi hành án, đề nghị Ban Chỉ đạo thi hành án của huyện Phê duyệt để công tác phối hợp thi hành án được chặt chẽ và trách nhiệm hơn.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo luật định.

Thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để công tác thi hành án đạt hiệu quả.

Lập danh sách các vụ, việc phải tổ chức thi hành án gửi đến UBND các xã, thị trấn để theo dõi. (đã thi hành án xong, đã thi hành một phần, chưa thi hành...)

2. Đối với UBND các xã, thị trấn.

Phân công công chức, các đơn vị có liên quan, BND các ấp phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự trong công tác xác minh, thu thập chứng cứ, tổ chức thi hành án. Có biện pháp hỗ trợ Chi cục Thi hành án dân sự trong việc vận động tự nguyện thi hành án, kê biên tài sản, cưỡng chế kê biên tài sản, cưỡng chế thi hành án.

Kịp thời phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự xử lý những trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, không có điều kiện thi hành án nhưng hiện tại đã có điều kiện thi hành án.

Trên đây là báo kết quả khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND huyện (b/c);
- TV.Đoàn giám sát Ban Pháp chế huyện;
- Chánh, Phó VP.HĐND – UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Ngô Hữu Hạnh